

Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê quốc gia

Chiều ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Chế độ báo cáo thống kê quốc gia. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo về phía TCTK có các lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. Về phía các cơ quan bộ, ngành có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ...



Phát biểu tại Hội thảo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, thực hiện Kế hoạch xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (Chế độ báo cáo TKQG) phục vụ thu thập và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê, TCTK đã dự thảo xin ý kiến các Bộ, ngành; đã tiếp thu, giải trình ý kiến. Tại Hội thảo hôm nay TCTK tiếp tục xin ý kiến để đi đến thống nhất với các đơn vị bộ, ngành để TCTK hoàn thiện Dự thảo.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham dự chia sẻ, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan được đưa ra thảo luận. Kết luận, Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao các ý kiến, sự hợp tác của các bộ, ngành và các đại biểu tham dự. Với những nội dung ý kiến đã được thảo luận và thống nhất, Tổng cục trưởng đề nghị Cục TTDL tiếp tục hoàn thiện, tổng hợp và xây dựng Dự thảo Chế độ Báo cáo TKQG đảm bảo đúng thủ tục, trình tự và thời gian quy định.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

Đo lường chỉ tiêu SDG

Ngày 21/12/2022, tại Hà Nội, TCTK phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức “Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu Đo lường chỉ tiêu SDG về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và đánh giá khoảng trống về dữ liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam”. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương; bà Ingrid Christensen, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam; bà Kristina Bünde, Trưởng ban Hợp tác phát triển, Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; các chuyên gia trong nước và quốc tế; đại diện các Bộ, Sở, ban, ngành có liên quan; các tổ chức quốc tế; các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh, TCTK với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì lĩnh vực thống kê, đã luôn chủ động xây dựng các phương pháp, thu thập thông tin để có thể tính toán một cách tốt nhất các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG) và một trong số đó là chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe các chuyên gia quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm về thống kê lao động di cư quốc tế, cũng như các tham luận từ các Bộ, ngành để có cái nhìn toàn diện hơn về công tác thống kê lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng báo cáo và thử nghiệm các nghiên cứu Đo lường chỉ tiêu SDG về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và đánh giá khoảng trống về dữ liệu trong thống kê lao động di cư quốc tế ở Việt Nam; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các chia sẻ, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện báo cáo; từng bước xây dựng theo chuỗi các cơ sở dữ liệu ban đầu cũng như hỗ trợ các bộ, ngành về mặt kỹ thuật, nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với khuyến nghị của quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam.



Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

HỘI THẢO KHOA HỌC 30 NĂM CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HẠCH TOÁN QUỐC GIA

Ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, TCTK tổ chức Hội thảo khoa học “30 năm chuyển đổi mô hình hạch toán quốc gia từ hạch toán sản phẩm vật chất sang hệ thống tài khoản quốc gia”. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các lãnh đạo TCTK; Một số đồng chí nguyên Lãnh đạo; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, Viện Khoa học Thống kê; một số đồng chí nguyên lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia; đại diện Khoa Thống kê trường Đại học Kinh tế quốc dân; đại diện Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) tại Việt Nam và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết: Thống kê tài khoản quốc gia là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò trung tâm hệ thống thống kê nhà nước, số liệu thống kê tài khoản quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp. Các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước qua các năm, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế.



Tổng cục trưởng TCTK khẳng định, trong tương lai, TCTK sẽ nâng cấp 2 trường Cao đẳng Thống kê để có nền tảng đào tạo nguồn nhân lực thống kê, mở rộng và nâng cao thêm vị thế của Ngành Thống kê, hướng đến mục tiêu xây dựng ngành Thống kê vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, vào hạnh phúc của người dân. Đó cũng chính là cam kết của Tổng cục trưởng với các thế hệ đi trước và các thế hệ cán bộ, công chức đang thực hiện công tác thống kê nói chung và công tác TKQG nói riêng.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban về Khoa học và Công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã tổ chức hội thảo “Cơ hội và thách thức trong hoàn thiện cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới”. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe nội dung 08 bài báo cáo do các báo cáo viên, nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày về: Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; Chuyển hướng, đổi mới và sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; Cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam; Chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp khoa học công nghệ – giải pháp và thành tựu tại Sao Thái Dương; Ứng dụng Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp; Ngành Công nghiệp xe điện ở Thái Lan và chính sách tại Việt Nam;...

Hội thảo đưa ra và thảo luận nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm thành công, đề xuất các khuyến nghị cũng như chia sẻ các kết quả nghiên cứu đạt được và xem xét các vấn đề mới nhất về chính sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững.



Nguồn: <http://vienthongke.vn>